
sþ. 223. Fyrirspurn [128. mál]
til iðnaðarráðherra um staðarval næstu stórvlrkjunar.

Frá Lárusí Jónssyni.

Hefur næstu stórvirkjun "utan eldvirkra svæða" í raun verið valinn staður
með orðalagi í greinargerð fjárlagafrumvarps um að 500 millj. kr., sem ráðstafa

ú til virkjunarrannsókna, skuli varið "að meginhluta á Austurlandi"?
Hversu langt eru rannsóknir á veg komnar varðandi Blönduvirkjun?


